



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2566

### เรื่อง

1. แบน ! อาหารทะเลปนเปื้อนรังสี สะเทือนตลาดอาหารญี่ปุ่นในไทย
2. นายกานิตบุก'แม่กลอง' รับปากปลดล็อกประมง
3. แล้งยาวนานปี67 พืชเอลนีโญ ฝนตกต่ำเกณฑ์
4. เศรษฐาเดินทาง พักหนี้เกษตรกรต.ค.
5. นายกาหลุยเต็มสูบ1ต.ค.ฟรีวีซ่าจีน ดีเดย์ลดค่าไฟ-เกษตรกรเฮพักหนี้
6. คาดส่งออกข้าว8ล้านตัน
7. 'กอนช.'ชี้พายุ3ลูกไม่ถึงไทย 'พิจิตร-ชัยนาท'ไอดแล้งจัด ปล่อยข้าว2หมื่นไร่...
8. สินค้าไทยต้องปรับตัวรับมือการแข่งขันตลาดโลก
9. คพ.เตรียมขับเค็ลื่อนแผนรับมือหมอกควันข้ามแดน
10. กรมชลฯเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขง จ.นครพนม

### สื่อ

- ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา  
มติชน  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
มติชน  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

# แบน ! อาหารทะเลปนเปื้อนรังสี สะเทือนตลาดอาหารญี่ปุ่นในไทย



เรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก หลังรัฐบาลญี่ปุ่น เริ่มการปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ที่ได้รับการบำบัดแล้วลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ขณะที่นานาชาติเริ่มแบนนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น หวั่นเกรงสารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีปะปนในอาหาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลจีน ประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากญี่ปุ่นทั้งหมดแล้ว ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและประมงที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2565

ขณะที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากพื้นที่ 10 จังหวัดของญี่ปุ่น อาทิ โตเกียว, ฟูกูชิมะและ ชิเบะ เนื่องจากหวั่นวิตกในเรื่องความปลอดภัย หลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะเริ่มปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก โดยฮ่องกงนับเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและประมงที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของญี่ปุ่น

สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมามีมูลค่านำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยยังไม่ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันไม่มีการแบนอาหารทะเลจากญี่ปุ่น นอกจากนี้ไทยนับเป็นประเทศแรกที่ผ่อนคลายการนำเข้าอาหารทะเลจากจังหวัดฟูกูชิมะของญี่ปุ่น เมื่อปี 2561 หลังเกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์ซัดถล่มแนวป้องกันและเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จนทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ รวมทั้งการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ในปี 2554

อย่างไรก็ตาม การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะ

ได้อิทธิพลของทะเลของประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามแผนการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีที่บำบัดแล้วนับจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิปี 2011 ซึ่งใช้เวลาดำบัก 12 ปี ก่อนจะทยอยปล่อยน้ำเหล่านี้ลงมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเวลา 30 ปีนับจากรันที่ 24 ส.ค. 2566 ทว่า เป็นประเด็นใหญ่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลจากคนญี่ปุ่นในประเทศ รวมถึงประเทศใกล้เคียงในการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น

แม้รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันชัดเจนว่าน้ำผ่านบำบัดปล่อยลงทะเลนั้นปลอดภัย อีกทั้งได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติ องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แต่ก็มีได้สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ เป็นประเด็นใหญ่ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อประมงและอาหารทะเลในญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 3 หมื่นล้านเยน (7.2 พันล้านบาท) เพื่อชดเชยชาวประมงท้องถิ่นสำหรับความเสียหายต่อชื่อเสียง และ 5 หมื่นล้านเยน (1.2 หมื่นล้านบาท) เพื่อแก้ไขผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น

**นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา** รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย เปิดเผยว่าเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่ง สำหรับมาตรการของทางการไทยต่อการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น เพราะย่อมกระทบร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งทางผู้ประกอบการอาจต้องลองปรับแหล่งวัตถุดิบ หรือออกเมนูโดยเพิ่มเนื้อสัตว์อื่นๆ แทน

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ปี 2565 ไทยนำเข้าอาหารทะเลจากทั่วโลก 3.954 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15% ขณะที่ครั้งปี

แรกของปี 2566 ไทยนำเข้าจากทั่วโลก 1,841 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8%

ทั้งนี้ ไทยนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ลดส่วน 5% มูลค่านำเข้าปี 2565 เท่ากับ 182 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6% และในช่วงครึ่งปีแรก 2566 นำเข้า 91 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 17% ซึ่งแหล่งนำเข้ารองลงมาคือ นอร์เวย์, อินเดีย, ไต้หวัน, จีน และเวียดนาม

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นคือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป อาทิ ปลาทูน่าสด แช่เย็น แช่แข็ง ปลาแชลมงอน ปลาเทราต์ ปลาค็อด ปลาแมคเคอเรล กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง และกลุ่มสัตว์น้ำอื่นๆ

สำหรับสถิติร้านอาหารญี่ปุ่นของเมืองไทย ปี 2565 พบว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นมีจำนวนกว่า 5,325 ร้าน เป็นที่น่าจับตาคงยิ่งว่าจะเผชิญกับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งแม้จะประกาศว่าอาหารจากญี่ปุ่นผ่านเกณฑ์ ผู้บริโภคก็มักกังวลว่าอาจมีสารพิษสะสมในร่างกายหรือไม่ โดยมาตรการของไทยในการนำเข้าอาหารทะเลนั้น เจ้าหน้าที่ด่านประมง ของกรมประมง และด่านอาหารและยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดร่วมกับสำนักงานประมงเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหากพบจะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารเกินมาตรฐานที่กำหนดสั่งเรียกคืน และระงับการนำเข้าทันที ส่วนตัวผลิตภัณฑ์จะใช้มาตรการส่งคืนหรือทำลายทันทีเช่นเดียวกัน

**เลขาธิการเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)** เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับกรมประมง สำนักงานประมงเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดมาตรการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่น รับผิดชอบการปล่อยน้ำปนเปื้อนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟูกูชิมะลงสู่ทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารเกินมาตรฐานที่กำหนด

"ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ในจังหวัดฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 กองด่านอาหารและยา อย. สุ่มตัวอย่างอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่น กว่า 1,000 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สำนักงานประมงเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสี ผลการตรวจไม่พบตัวอย่างอาหารที่มีปริมาณกัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข"

**สรุปได้ว่าประเทศไทยไม่ห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น หลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะปล่อยน้ำเสียผ่านการบำบัดลงทะเล แต่มีแนวทางมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นบรรทัดฐานความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในประเทศมานานแล้ว**

"มีรายงานว่าบางประเทศห้ามนำเข้านั้นก็อยู่ที่บริบทที่ไม่เหมือนกัน แต่เราบอกแล้วว่า หากเป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่เรดโซน (RED ZONE) มีการดักจับทุกกรณี โดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่หน้าด่าน แล้วนำตัวอย่างส่งไปยังสำนักงานประมงฯ ส่วนสินค้าที่เหลือก็จะถูกกักเอาไว้ ถ้าตรวจแล้วไม่มีอันตรายก็ปล่อยออกมา ถ้าเจออะไรที่เป็นอันตรายสินค้าเหล่านี้จะถูกทำลาย ดังนั้นไม่มีโอกาสที่จะรั่วไหลเข้า

มาทำให้ประชาชนเป็นอันตราย นี่คือนโยบายที่เราดำเนินการกันอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปประกาศว่าห้ามนำเข้า" เลขาธิการเลขาธิการ เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าว

ขณะเดียวกัน ในมุมมองของนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม **พศ.ดร.ธรณ์ อธิราชสวัสดิ์** รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายว่าน้ำบำบัดที่ญี่ปุ่นปล่อยสู่มหาสมุทร ทราบกันดีว่าเป็นน้ำกัมมันตภาพรังสีที่บำบัดแล้วค่าต่างๆ ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น ในแง่ของมาตรฐาน ก็ไม่ได้เป็นน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่อย่างใด

ในส่วนของสัตว์น้ำที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานของไทยเองก็มีการตรวจและรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจหลายพันตัวอย่างก็พบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่เพราะเป็นธรรมชาติเพราะเรื่องของกัมมันตภาพรังสีจึงทำให้เกิดวิตก

ถามว่าทำไมต้องปล่อยน้ำบำบัดลงสู่มหาสมุทร ย้อนกลับไปเมื่อปี 2554 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกูชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ถูกคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ซัดเข้าใ้ จนทำให้เกิดความเสียหาย กระทั่งกลายเป็นการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกมา ซึ่งหลังจากเกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ยังคงผลิตน้ำเสียมาจากน้ำบาดาลและน้ำทะเล ที่ใช้หล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์ ถึงวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้งหมดจะผ่านการกรองและนำไปเก็บไว้ในแทงก์น้ำ ปัจจุบันปริมาณน้ำที่สะสมมาตั้งแต่เกิดภัยพิบัตินั้นใกล้จะเต็มแล้ว คาดการณ์ว่าจะถึงขีดจำกัดในช่วงต้นปี 2024 ทำให้ต้องตัดสินใจปล่อยน้ำดังกล่าวสู่ทะเล

ทั้งนี้ น้ำที่ปนเปื้อนรังสีได้ผ่านระบบบำบัดจนจัดสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ได้แล้ว ยกเว้น "ทริเทียม" ซึ่งทางญี่ปุ่นยืนยันว่าได้เจือจางน้ำเสียเหล่านี้ เพื่อลดระดับ "ทริเทียม" ให้เหลือประมาณ 1 ใน 7 ตามแนวทางการความปลอดภัย สำหรับน้ำดื่มตามองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดขั้นตอนนี้ทั้งหมดนี้ได้รับการอนุมัติจาก ทบวง การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แล้ว

สำหรับ "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ" ดำเนินกิจการโดยบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ (Tepco, เทปโก) ได้เริ่มปล่อยน้ำรอบแรกผ่านการบำบัดผ่านอุโมงค์ใต้น้ำสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา หลังจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลงนามอนุมัติเมื่อ 2 ปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวถูกคัดค้านอย่างหนักมีกระแสต่อต้านจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนานาชาติ เริ่มตั้งแต่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม "กรีนพีซ" ตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนการบำบัดน้ำปนเปื้อนรังสีของเทปโก ตั้งข้อสังเกตว่าเทปโกดำเนินการมาตรการไม่มากพอสำหรับการจัดการกัมมันตรังสี โดยแนะรัฐบาลญี่ปุ่นควรกักเก็บน้ำปนเปื้อนไว้ในแทงก์น้ำต่อไป จนกว่าจะมีเทคโนโลยีการบำบัดน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีแบบใหม่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องศึกษาถึงผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย่างรอบคอบให้มากพอ

ขณะที่ **เอมีลี แฮมมอนต์** ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะได้ทำตามมาตรฐาน ต้องตระหนักว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานไม่ได้หมายความว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์เป็นศูนย์

**สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไม่ได้ห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ดังนั้น เป็นสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกรับประทาน** ■

# นายกษนิตบึก'แม่กลอง' รับปากปลดล็อกประมง

## ยื่นแก้7ข้อภายใน90วัน ชวาททวงประกันข้าว

'เศรษฐา'ลุยสมุทรสงครามพบชาวประมง พุดคุยผลกระทบไอยูยู ด้านนายกประมงเสนอ 7 ข้อ เร่งฟื้นฟูภายใน 90 วัน (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

นายกษนิต

### 'เศรษฐา'พบประมงแม่กลอง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ท่าเทียบเรือสิริโพธิ์โรจน์ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อม นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบาย, นาย

ปานปรีย์ พหิทธานุกร, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นายวิสุทธิ ไชยณรงค์, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นางนลินี ทวีสิน เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจเรือประมงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ IUU และแนวทางการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประมง โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม, พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายมงคล สุขเจริญคณา

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชุมพร และชาวประมงในพื้นที่ให้การต้อนรับ และสะท้อนปัญหาต่างๆ ด้วย

### เผย8ปัญหา-เสนอสาหัส8ปี

นายมงคลเปิดเผยว่า ปัญหาของการประมงทะเลของไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยที่ไม่ยั่งยืนขาดองค์ความรู้ในการจัดการ ขาดนโยบาย คน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการศึกษาสำรวจ และวิจัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 2.ปัญหาของชาวประมงทุกกลุ่มถูกบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมีโทษสูง ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้อคติ, ขาดแคลนแรงงาน ต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้เรือจอดขาดรายได้ ล้ม



ฟังปัญหา - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คอง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชาชน ว่าที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการประมง 22 จังหวัด เพื่อวางแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการประกาศไอยูยู หรือการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ท่าเทียบเรือสิริโพธิ์โรจน์ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 1 กันยายน

ละลายกว่า 10,000 ล้านบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ขาดแคลนวัตถุดิบต้องนำเข้าปีละกว่า 1,000,000 ตัน ผู้ประกอบการรายเล็กต้องเลิกกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ 4.ปัญหาของผู้บริโภคขาดแคลนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพและปริมาณต้องนำเข้าปีละกว่า 500,000 ตัน และ 5.ปัญหาการบริหารจัดการด้านการประมงทะเล ขาดหน่วยงาน คน และองค์ความรู้เฉพาะทางในการจัดการทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้บริหารที่มีพื้นความรู้ทางการประมงน้ำจืดมาบริหารกิจการทางทะเลมานานกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การได้รับใบเหลืองจาก EU ทำให้ชาวประมงได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมาตลอด 8 ปี โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และทั้งที่ชาวประมงไม่ได้ตั้งใจกระทำผิด แต่เกิดความคลาดเคลื่อนของเทคโนโลยีจากสัญญาณดาวเทียม หรือความสับสนของชื่อลูกเรือประมงหรือบางครั้งไม่ได้กระทำความผิด แต่ถูกกล่าวหา จับชาวประมงเป็นเหยื่อ เพื่อให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยโทษที่ชาวประมงถูกปรับไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นการใช้กฎหมายปล้นประชาชน

## แก้ 7 ข้อขีดเส้นภายใน 90 วัน

“ชาวประมงจึงเสนอแผนงานการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหากาการประมงทะเลไทยเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้นภายใน 90 วัน ต้องดำเนินการ 7 ข้อ คือ จัดตั้งคณะทำงานและอนุมติหลักการให้เยียวยาเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 2.ออก พ.ร.ก.ประมงฉบับที่ 3 พ.ศ...., 3.จัดตั้งกรมอภิกาการวิสามนัญพิจารณาขยายวง ประมวลกฎหมายประมง พ.ศ...., จัดทะเบียนนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยไม่จำกัดสัญชาติตลอดปี ปรับปรุงการจดทะเบียนให้สะดวกและมีค่าใช้จ่ายต่ำ, ฝึกอบรมและให้คำแนะนำ (ก่อนลงเรือประมง) เจรจาประมงนอกน่านน้ำ, และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพของอาหารทะเลปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค, ส่วนภายใน 1 ปีแรก ต้องดำเนินการ 11 ข้อ คือ จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเรือคืน, จัดตั้งกรมประมงทะเล, จัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมงวงเงิน 5,000 ล้านบาท, จัดตั้งธนาคารเพื่อการประมง, สร้างปะการังเทียมในบริเวณชายฝั่งและนอกชายฝั่ง, จัดตั้งสำนักส่งเสริมการทำประมงนอกน่านน้ำไทยและส่งเสริมไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย, แก้กฏหมายแรงงาน, จัดระบบการประกันภัย/สุขภาพลูกเรือ, ส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อการส่งออกและนำเข้าสัตว์น้ำ และส่งเสริมการต่อเรือใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่า” นายมงคลกล่าว และ

ว่า ภายใน 2 ปีแรกขอให้รัฐบาลดำเนินการใน 4 ข้อ คือ เสนอร่างประมวลกฎหมายประมง พ.ศ... และกฎหมายอื่น, จัดตั้งวิทยาลัยประมงทะเลอย่างน้อย 4 แห่งจัดทำระบบประกันภัยเรือประมง, และสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดโลก เป็นต้น ขณะที่แผนงานฟื้นฟูน้ำทะเล และกำหนดค่า MSY ใหม่ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา สำรวจ และวิจัย รวมทั้งการกำหนดจำนวนเรือ ขนาด เครื่องมือ และกำหนดชนิด ขนาด ฤดูกาล พื้นที่ เงื่อนไขเวลา ของสัตว์น้ำที่ต้องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จัดสร้างอุทยานใต้ถุนถ้ำ, จัดสร้างสถานีประมงนอกฝั่ง, และจัดสรรอัตราค่าล้งบุคลากรและงบประมาณให้กับกรมประมงทะเล เพื่อการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืน หากทำตามแผนงานดังกล่าวแล้ว คาดว่าผลที่จะได้รับ จะทำให้ทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูและยั่งยืน มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำมากกว่าปีละ 600,000 ตัน โดยไม่เป็น IUU Fishing, ทำให้ลดการนำเข้าปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าการส่งออกปีละ 100,000 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทุกกลุ่ม รวมทั้งการประมงนอกน่านน้ำพลิกฟื้นกลับมาใหม่ภายใต้กติกาสากล สร้างงานใหม่ทั้งระบบกว่า 100,000 อัตรา โดยแรงงานได้รับการพัฒนา มีการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับสวัสดิการที่ดี ไม่มีปัญหาค้ำมนุษย์ ตลอดจนผู้บริโภคมีอาหารทะเลที่เพียงพอและปลอดภัยในการบริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการทุกกลุ่มมีความสุขในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต

## เศรษฐารับปากปลดล็อกให้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐาและคณะพูดคุยเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยให้คำสัญญาว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย จะมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมง โดยปัญหานี้จะมอบให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งอาจทำไม่ได้ในครั้งเดียวทั้งหมด แต่จะค่อยๆ แก้ปัญหาให้ดีที่สุด ขอให้มั่นใจในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ส่วนการไปหาปลาออกน่านน้ำโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มีผู้แทนการค้าเป็นกลไกเข้าไปช่วยเปิดช่องทางทำการประมงต่อไป ก่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านเรือนวารี และเดินทางกลับ

## เรียกร้องซื้อเรือ 1,000 ลำคืนด่วน

นายมงคล มงคลศรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่า สมาคมสะท้อนปัญหาหลัก 4 ประเด็น คือ การซื้อเรือคืน 1,007 ลำ ที่เคยผ่านความเห็นชอบก่อนการยุบสภา และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้ว คงเหลือให้ ครม.ชุดใหม่อนุมัติ เรือขายนี้อย่างให้เป็นเรื่องแรกๆ ที่เร่งดำเนินการ จะช่วยปลดปล่อยภาระของชาวประมงได้ระดับหนึ่ง การแก้กฎหมายลูกในระเบียบประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรการต่างๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น การแก้ไข พ.ร.ก.ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อชาวประมง ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่มองปัญหาประมงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด่วน และดำเนินการแบบฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาสะสมมานานและมีคนเดือดร้อนจำนวนมาก และปัญหาแรงงานในภาคประมง ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกับแรงงานนอกร้าง ทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคประมงมีค่อนข้างสูง เนื่องจากกฏระเบียบที่ซับซ้อนและขั้นตอนที่ละเอียดยุ่งยากกว่าจะออกไปทำงานได้ จึงอยากให้ปรับเปลี่ยนมีความเท่าเทียมกับแรงงานนอกร้าง

(อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 3

## นายกษนิต

## ชาวนาร้องรัฐช่วยค้ำบู้-ค้ำแรง

นางอรุณ อ้วนสันติเยะ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว จะมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 2,500 ไร่ มีเกษตรกรเป็นสมาชิกอยู่ 120 ราย ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ เฉลี่ยไร่ละ 380-400 กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งกลุ่มประมาณ 9,500 ตันต่อปีการผลิต แต่ขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของกลุ่มกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ต้นข้าวมะลิ 105 ที่ปลูกเต็มพื้นที่กำลังเหี่ยวเฉา ถ้าภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีฝนตก คาดว่าต้นข้าวจะยืนต้นตายไปกว่าครึ่ง แม้ ต.หลุมข้าวจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำปราสาท ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำเชียงไกรอยู่ใกล้ๆ กับแปลงนา แต่สภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้ปริมาณน้ำลดต่ำลงจนไม่สามารถสูบน้ำมาชวยภาคเกษตรได้ และต้องสงวนไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น เกษตรกรรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มภำรองนาแปลงใหญ่ที่ต้องส่งผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เพื่อนำไปต่อยอดช่วยเกษตรกรรายอื่น และต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ขายด้วย ถ้าข้าวตายจะต้องลงทุนเพาะปลูกใหม่

แบกภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตอีกรอบ อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลราคาขาย ค่าปุ๋ย และค่าแรงงานที่แพงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ รถไถ โดรน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง

### ทางคืน3โครงการอ้อม

“อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้และโครงการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลชุดเก่าเคยช่วยเหลือมานาน ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้ ชาวนาจะได้ส่วนต่างกรณีขายข้าวไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลตั้งราคาไว้ 2.โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ช่วยค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท และค่าเก็บเกี่ยวอีก 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท และ 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เก็บไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำเพราะล้นตลาด ซึ่งมีสมาชิกทำนาจำนวนมากๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการที่ 3 นี้ ส่วนคนที่มีที่นาเล็กๆ จะได้เฉพาะโครงการประกันรายได้กับโครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ เคยชูนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนโยบายเติมเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกร ครั้วเรือนละ 30,000 บาท, นโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง และล่าสุดนโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้ชาวนาไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาทต่อราย ถ้าทำได้จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยได้รับการช่วยเหลือถึงถึงมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตด้วย อยากให้ดูแลโครงการเติมเงินทุนช่วยเหลือปัจจัยการผลิต ครั้วเรือนละ 30,000 บาท อย่างใกล้ชิด เพราะถ้ารัฐบาลตั้งราคาประกันต่ำกว่าตลาด เกษตรกรจะเสียเปรียบโรงสีและพ่อค้าคนกลาง อยากให้ดูเรื่องกลไกการรับซื้อข้าวกับราคาประกันรายได้ให้สอดคล้องกันด้วย รวมทั้งการกำหนดช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างด้วย” นางอรุณกล่าว

### ชาวนายางเรียกร้อง3ข้อ

ที่ จ.นครราชสีมา นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวนายางรายย่อย เปิดเผยว่า สถานการณ์ยางพาราทุกประเภทในเวลานี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ล้วนแต่สร้างนโยบายที่ออกมาแล้วใช้ไม่ได้ ประกันราคา

นำเงินออกในรูปแบบต่างๆ สุดท้ายล้มเหลว หากย้อนไปตรวจสอบหลายโครงการ อาทิ การใช้ยางภายในประเทศ ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่เวลาออกมาหาเสียงก็หยิบมาใช้กัน

“วันนี้ควรเลิกกันเสียทีกับอาชีพเกษตรกรภายในประเทศ อย่าเอาการเมืองมาแทรก ต้องออกมาด้วยความจริง ผ่ารัฐบาลชุดใหม่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาง จะออกนโยบายอะไรสมควรให้เกษตรกรตัวจริงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย อย่างนำพรรคพวกหรือคนที่ไม่รู้เข้าไปเป็นบอร์ด เพราะแก้ปัญหาไม่ได้ ไร่ไรก็ตาม ชาวนายางมีเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1.การนำงบมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนายาง ควรทบทวนใหม่ เพื่อเปลี่ยนอาชีพให้เกษตรกรรายย่อย เพราะพื้นที่ปลูกยาง 5 ไร่ ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้ว แต่ควรแนะนำการใช้พื้นที่ 5 ไร่ปรับเปลี่ยนปลูกพืช หรือทำมาหากินให้อยู่ได้กับพื้นที่ โดยนำงบก่อนนี้มาปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ 2.การแต่งตั้งตัวแทนผู้ว่าในระดับใด ขอให้เกษตรกรชาวนายางตัวจริงเข้าร่วม เพราะรัฐจริงในเรื่องการทำสวนยาง รัฐปัญหาอย่าให้การเมืองมาแทรก 3.ควรแปรรูปร่างพาราออกจำหน่าย ที่ผ่านมาส่งออกยางในรูปแบบแผ่นดิบเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายไม่สามารถแก้ไขได้” นายมนัสกล่าว

### กลุ่มเลี้ยงกุ้งจี้ราคาคงต่ำ

นายไพโรจน์ รัตนรัตน์ ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในฐานะสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ราคากุ้งขณะนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี เมื่อก่อนกุ้งขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม ราคา 200 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิต อาหารกุ้งกระสอบละ 700 บาท เวชภัณฑ์ทุกอย่างราคาสูงกว่าปัจจุบันมาก ขณะที่ราคากุ้งต่ำกว่าทุน ทำให้เกษตรกรขาดทุน แทบอยู่ไม่ได้ แต่ต้องทนเลี้ยงต่อ เพราะมีหนี้สิน ล่าสุด กรมประมงวางนโยบายว่าปีนี้เกษตรกรต้องเลี้ยงกุ้งไม่น้อยกว่า 4 แสนตัน เป็นความหวังว่าจะขายกุ้งได้ แต่เมื่อเกษตรกรผลิตกุ้งได้กลับไม่มีที่ขาย โดยอ้างกุ้งเต็มพิกัดส่งออกไม่ได้ ทำให้กุ้งราคาคงขอลิววนรัฐบาลวันนั้นนโยบายประกันราคากุ้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ราคา 100 ตัว/กิโลกรัม ราคา 119 บาท แต่ในความเป็นจริงราคา 95 บาท ต่ำกว่าต้นทุนมาก

“วันนี้เกษตรกรไทยไม่สามารถอยู่ได้แล้ว น้ำตาแทบกระเด็น เลี้ยงกันตามยถากรรม นโยบายรัฐบาลใช้ไม่ได้เลย เพราะรัฐบาลไม่มี

ความจริงใจจะแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้ง ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ ชาวบ้านติดตามข่าวสารของรัฐบาล ไม่ว่านักการเมืองคนใด พรรคใด ขอให้หันมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง ผมติดตามฟังการอภิปราย มี ส.ส.จะพูดเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกอาชีพ แต่เกิดสภากลม ผู้เลี้ยงกุ้งรอดูนโยบายว่าจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือไม่ ผู้เลี้ยงกุ้งมีแต่จะล้มละลาย จนนครราชสีมา มีผู้เลี้ยงกุ้งและสามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 หมื่นตัน กระทรวงพาณิชย์ตีประกันราคากุ้ง แต่ไม่เป็นธรรมเพราะให้บงทุกจังหวัดเท่ากัน โดยไม่ตรวจสอบว่ามีผู้เลี้ยงกุ้งกี่ราย เมื่อจบมาถึงผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น งบจึงไม่เพียงพอช่วยเหลือในเรื่องการประกันราคา รัฐมนตรีท่านใหม่ต้องทบทวนวิธีการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรทุกชนิด อยากบอกว่าพวกเราอย่าช่วยเราได้บ้างไหม อย่าให้เราต้องใช้พลังสุดท้ายหอบผ้าพอนเข้ามาร้องเรียนกันอีก” นายไพโรจน์กล่าว

### ผู้เลี้ยงกุ้งได้โวยสภากลม

นายปรีชา สุขเกษม ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.สงขลา กล่าวว่า การที่สภากลมในอดีตเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรรู้สึกผิดหวังที่นำความเดือดร้อนของเกษตรกรมาเป็นเกมการเมือง อยากฝากถึง ส.ส.ที่อาสาทำหน้าที่ แต่กลับไม่ทำหน้าที่อย่างแท้จริง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วกลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ถือเป็นความผิดของสภา อยากวิงวอนว่าอย่าเล่นเกมการเมืองจนมองข้ามความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน ต้องย้อนไปมองในช่วงเวลาที่อยากเข้าสู่อำนาจ เข้าสู่สภา ต่างมาร้องขอประชาชน แต่เมื่อได้เข้าสภาแล้วกลับละเลยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องน่าอายอย่างมาก ส.ส.พรรคก้าวไกลชื่อดังประชุมไม่ครบในการตัดสินใจฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็บกพร่องที่ไม่เข้าร่วมประชุมทุกคนไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วและต้องการความช่วยเหลือ พรรคก้าวไกลถูกมองเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ควรทำลายและอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้เกิดความสะใจ น้ำตาเห็น ถ้าคนรุ่นใหม่คิดได้แค่นี้เกษตรกรจะมีความหวังอะไร

## แล้งยาวนานปี67 พืชเอลนีโญ ฝนตกต่ำเกณฑ์

### บิกบ่อมนำประชุม จัดการน้ำ-กักกฤตติ!

แล้งยาวนาน เผลเอลนีโญ จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2567 ด้านภาพรวมปริมาณฝนทั่วประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติ ส่งผลน้ำต้นทุนจะน้อยกว่าปีที่แล้ว เตรียมชง ครม. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือเชิงป้องกัน **◆ อ่านต่อหน้า 14**

แล้งยาว □ ต่อจากหน้า 1

น้ำต้นทุน จะน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 1 หมื่นล้าน ลบ.ม. หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลน

น้ำ ขณะ “ลุงป้อม” ยืนยันเจตนารมณ์และความพร้อมเดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2030

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานในงาน “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566 ว่า น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกมิติ องค์การสหประชาชาติจึงกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยเร่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อลดวิกฤติด้านน้ำและสุขภาพ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติ และวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัต ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งเป็น ขัอกลางเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ระดับชุมชน พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ



▲ ถกน้ำ...พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานงานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องในวันน้ำโลก 2566 มีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทช.ต้อนรับที่ รร.รามการ์เด้นส์

นวัตกรรม ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้น้ำที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงและเท่าเทียม ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เกิดความสมดุล และยั่งยืนในลักษณะลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ และในวาระครึ่งทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำในปี

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชยันยืนเจตนา รมณ์และความพร้อมเดินหมากไปกับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ ร่วมเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2030 และพร้อมรับข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานและองค์กรด้านน้ำของประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มอัตราเร่งของพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การจัดการกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านน้ำ ที่สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การแลกเปลี่ยนแนวคิดและการขับเคลื่อนความร่วมมือการใช้กันอย่างประหยัดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากการสัมมนาถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2565/66 และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญ มีการคาดการณ์พบว่าสถานะเอลนีโญ จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกน้อย รวมถึงฝนทิ้งช่วง โดยปัจจุบันภาพรวมปริมาณฝนทั่วประเทศยังคงต่ำกว่าปกติ ซึ่งทำให้ต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้อย และมีหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยในช่วงฤดูฝนปี สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญอย่างเคร่งครัด และ สทนช. จะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกภาคส่วนใน

วันนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำภายใต้สถานะเอลนีโญอย่างต่อเนื่องจากช่วงสิ้นสุดฤดูฝน เพื่อป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่

ขณะนี้ปริมาณน้ำต้นทุนโดยเฉลี่ยลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว จากปริมาณฝนที่ตกลง ทำให้คาดการณ์ว่า สถานการณ์น้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 พ.ย. 66 จะน้อยกว่าปีที่แล้ว ถึง 1 หมื่นล้าน ลบ.ม. จึงจำเป็นต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อรองรับ รวมไปถึงการทบทวนการเสริม ทั้งการบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ, เร่งประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้จดทำนาปีต่อเนื่อง, การลดความสูญเสียของระบบประปา และที่สำคัญคือการหารือกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ให้หาเม็ดเงินอุดหนุนให้เกษตรกร ที่ต้องงดทำนาปรัง สำหรับพื้นที่ที่น้ำเป็นห่วงคือ ภาคกลาง เพราะปริมาณฝนน้อยกว่าปกติถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรที่ยังจะทำนาต่อเนื่อง และจะได้รับผลกระทบ 2 ล้านไร่ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษ

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์ “เอลนีโญ” มีแนวโน้มแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2566 และต่อเนื่องจนถึงปี 2567 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงสั่งการให้มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อเร่งทำฝนในช่วงปลายฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 2 ล้านไร่ ในรอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และยโสธร ที่ขณะนี้พื้นที่นอกระบบการเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งอยู่ในระยะที่ข้าวมีความต้องการน้ำมาก เช่นเดียวกับนาข้าวในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่า

พรุควนครึ่งของภาคใต้ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมปฏิบัติการทำฝนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศทั้ง 11 หน่วยฯ จะสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้ ภาคเหนือ มี 3 หน่วยที่ จ.เชียงใหม่ ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ จ.ตาก ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และ จ.พิษณุโลก ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และเครื่องบิน Super King Air 350 จำนวน 1 ลำ ภาคกลาง มี 2 หน่วยที่ จ.ลพบุรี ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ และ จ.กาญจนบุรี ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 3 หน่วยที่ จ.ขอนแก่น ใช้เครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ และ ขนาดใหญ่ 1 ลำ จ.นครราชสีมา ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำ และ จ.สุรินทร์ ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 1 หน่วยที่ จ.ระยอง ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ ภาคใต้ มี 2 หน่วย ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ และ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เครื่องบินขนาดเล็ก จำนวน 2 ลำ



# เศรษฐาเดินทาง พักหนี้เกษตรกรค.

## ลงนามส่งทูลเกล้าฯ รมต.ฉลุย-ไร้ปัญหา

“เสียดิ” ฟีตจัดเร่งงาน เดินทางพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอกให้ได้ในเดือน ต.ค. ย้ำดูแลหนี้ประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนฟรีวีซ่าคือการยกเว้นการ **◆อ่านต่อหน้า 13**

### เศรษฐา

□ ต่อจากหน้า 1

ขอวีซ่าชั่วคราวในช่วงไฮซีซั่น ระวังไม่ให้กระทบเรื่องความมั่นคง หวังให้ทำได้ใน 1 ต.ค.นี้ ห่วงการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาภิบาลไก่ไข่เอเซียเกมส์แต่หลายสมาคมยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนและเดือรื้อน จากนั้นจนกระทั่งแะดูปัญหาประมง ตั้ง “ธรรมนัส” หัวหน้าคณะทำงานดูแล เล็งทำแผนเพิ่มรายได้เอสเอ็มอีช่วงปีใหม่ 2 ก.ย. จะนัดพบวิน

มอเตอร์ไซค์อีก ดึงเรื่องสกล่มไม่ควรเกิดให้เพื่อไทยในฐานะแกนนำพรรคเสี่ยงข้างมากกำชับพรรคร่วมให้ความสำคัญกับการประชุมด้วย “อดิศร” แจงเหตุประชุมสกล่มเพราะเห็นว่า เป็นการันบองค์ประชุมแบบตีรวนจึงได้วอล์กเอาต์ ชัดก้าวไกลไม่ควรรทำเพราะเป็นการพิจารณาเรื่องเดือดร้อนของประชาชน ถามหวังผลเลือกตั้งซ่อมระยองหรือเปล่า เผย สส.ก้าวไกลอยู่ในห้องประชุมอ้อแต่ไม่แสดงตน “วิษณุ”

เผยได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีไม่มีปัญหา บอกกรณีข้อสงสัยบอกพร้อมทางจริยธรรมมันเป็นนามธรรมวัดไม่ได้ ไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบได้ แต่ถ้าใครเห็นว่ามมีปัญหาที่ไปยื่นถอดถอนเอาขณะที่นายกฯ ลงนามรายชื่อส่งโปรดเกล้าฯ

### □ ชื่อใครมีปัญหาร้องทูลหลัง

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะ



▲ ช่วยประมง...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะที่เกี่ยวข้องเดินสายพบปะผู้ประกอบการประมงที่ทำเทียบเรือ โรงน้ำแข็งศิริโพธิ์โรจน์ จ.สมุทรสงคราม หรือแก้ไขปัญหาคณะกรรมาธิการทำประมงผิดกฎหมาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าได้รับรายงาน ว่าไม่มีใครมีปัญหา แต่กำลังขอหลักฐาน ยืนยันมาให้ชัดเจนเท่านั้น ซึ่งหลักฐานบางอย่างอยู่ที่เจ้าตัวหรืออยู่ที่หน่วยงาน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอยู่ที่รัฐมนตรีจะต้องกรอกประวัติแล้วเซ็นชื่อรับรองว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ประพฤติบกพร่องในทางศีลธรรม ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบกพร่องทางคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ นั่นมันไม่มีหน่วยงานไหนให้ตรวจสอบได้ เป็นนามธรรม วัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ แต่เมื่อเจ้าตัวเซ็นรับรองแล้ว หลังจากนั้นหากใครคิดว่ามีปัญหาอะไร ก็ยื่นถ้อยแถลงกันได้ หากพบปัญหาในภายหลัง เจ้าตัวก็ต้องรับผิดชอบ ใครที่สงสัยก็ไปร้องเรียนตามช่องทางและขั้นตอนที่มี

## □ จับตาทุกเกล้าฯ ครม. 1 ก.ย. นี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล “เศรษฐา 1” นั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบรรดาว่าที่รัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า จากที่นายกฯ คนใหม่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา เรื่องของปัญหาคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน นายเศรษฐาได้สอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกา คนให้สัมภาษณ์ไปว่ารอตรวจสอบก่อน เรารู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้ แต่ขอหลักฐานยืนยันบางอย่างจากกฤษฎีกา ซึ่งเขากงตอบกลับมานี้

ที่พรรคเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรี ว่าไม่อยากจะไปเน้นที่นายพิชิต ชื่นบาน ว่าที่ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องดูคนอื่นด้วยเหมือนกัน ส่วนนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภายังมีการปรับเปลี่ยนอีก โดยวันนี้จะพูดคุยกับ

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ซึ่งน่าจะจบได้ด้วยดี เวลา 17.30 น. มีนัดกับเลขาธิการ ครม. และ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานด้านนโยบาย และว่าที่เลขาธิการนายกฯ ไว้ เพื่อเซ็นลงนาม และสามารถเข้าทูลเกล้าฯ ได้เลย จากนั้นก็ต้องรอว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อไร และจะโปรดให้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ เมื่อไร ส่วนห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า นั้นยังไม่ได้เตรียม มีแนวคิดที่จะทำห้องไว้สำหรับพักผ่อนเมื่อทำงานหนัก แต่ต้องดูความเหมาะสม วันที่ 2 ก.ย. ก็มีนัดพบวิมวอเตอรีไซท์ รับจ้างช่วงบ้าง

## □ กำชับพรรคร่วมเข้าประชุม

เมื่อถามถึงกรณีสภาล่มเมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายเศรษฐากล่าวว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำเสียงข้างมากจะกำชับพรรคร่วมในการให้ความสำคัญกับการประชุมสภา ความรับผิดชอบต่อสภาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และในการประชุม สส. สักปาดำหน้าจะพูดคุยเรื่องนี้นักซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเกิดและถ้าตนรับตำแหน่งนายกฯ แล้ว ต้องคิดว่าคิดภารกิจอะไรหรือไม่ หากจะไปตอบกระทู้ถามสด เพราะอยู่ฝ่ายบริหาร แต่ต้องมีความรับผิดชอบในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย หากฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อกังวลหรือข้อเป็นห่วงเป็นหน้าที่ของนายกฯ ที่จะต้องเข้าไปตอบ หรือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยตอบ

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม อำลาตำแหน่ง นายเศรษฐา ตอบว่าวันที่ตนไปพบ พล.อ.ประยุทธ์ที่ทำเนียบ คือ 24 ส.ค. ได้ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไปทำอะไรเพราะเข้าใจว่าชอบศึกอล์ฟ ก็ได้แนะนำว่าควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง พล.อ.ประยุทธ์ได้บอกว่า ลูกสาวของท่านทั้งสองคนไปเที่ยวต่างประเทศมีความสุขดี ตนจึงบอกให้ท่านลองให้ลูกสาวพาไปเที่ยวต่างประเทศ ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุก

## □ ท้าหรือว่าที่ รมว.ค่าพลังงาน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีความคืบหน้าใน

การลดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน นายเศรษฐากล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ตนได้โทรศัพท์ไปหาว่าที่ รมว.พลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค รทสช.) วันนี้ก็จะหารือกันอีกครั้ง โดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานนโยบายพรรคเพื่อไทย และว่าที่เลขาธิการนายกฯ จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ ขอให้อีกอีกนิด เข้าใจว่าอยากรู้ว่าจำนวนเงินเท่าไร แต่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ทางประธานสภาอุตสาหกรรม ก็ได้แสดงความกังวลเรื่องลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ ทั้งค่าไฟ ค่าพลังงาน เน้นอนว่าเราให้ความสำคัญสูงสุด และชี้แจงแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

## □ ต.ค. เตรียมพักหนีเกษตรกร

เมื่อถามถึงเรื่องความคืบหน้าการพักหนีเกษตรกร จากที่ได้คุยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายเศรษฐา กล่าวว่า แต่ยังต้องดูว่าจะใช้เงินเท่าไร ซึ่งจะเป็นการพักทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาไปฟื้นฟูตัวเอง ทำมาหากิน ไม่ใช่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังเรื่องหนี้สิน เบื้องต้นประมาณเดือน ต.ค. สามารถทำได้ โดยตอนนี้ได้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร ธ.ก.ส. ไปดูเรื่องการอนุมัติ และประสานกับกระทรวงการคลังด้วย ทั้งนี้ เราจะไม่ดูเรื่องหนี้สินแก่เกษตรกร แต่เราจะดูแลเรื่องหนี้สินของประชาชน รวมถึงตำรวจ และหนี้สินในช่วงที่ประสบกับภัยพิบัติ โควิด เราจะดูแลให้ครบทุกภาคส่วน ซึ่งการพักหนี้ชั่วคราวเป็นแค่การแบ่งเบาความทุกข์ ฟื้นฟูจิตใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มรายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เราได้มีการคุยกันถึงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งก็ต้องเร่งทำ

เมื่อถามว่า สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ออกมาตั้งคำถามว่า การฟรีวีซ่าที่นายกฯ พูดถึง หมายถึงอะไร นายเศรษฐากล่าวว่า การฟรีวีซ่าไม่ได้หมายถึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หมายถึงไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยจะเป็นการยกเว้นขอวีซ่าชั่วคราวในช่วงที่เป็นไฮซีซั่น ซึ่งไม่ใช่แค่กระทรวงการต่าง

ประเทศที่คุณเล่าเรื่องนี้ แต่ต้องดูเรื่องของ ความมั่นคงด้วย ต้องคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงการทำอากาศยานด้วย ซึ่งเราต้องดูทั้งหมดในการที่จะให้ใครเข้ามาในประเทศ ได้มีการพูดคุยกับว่าที่รมว.มหาดไทยแล้ว ซึ่งท่านก็บอกว่าเห็นด้วย ที่จะช่วยกันผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้ หวังว่าจะสามารถทำได้ภายใน 1 ต.ค. นี้

## □ ห่วงจ่ายกองทุนพัฒนาภิพา

เมื่อถามถึงเรื่องการพัฒนาภิพาในประเทศไทยรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไร นายเศรษฐา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในกำกับการดูแลของพรรคเพื่อไทย เมื่อวานนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาหลายท่านเพื่อมาพบปะพูดคุยกัน การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังมีเรื่องของกองทุนพัฒนาภิพา เข้าใจว่าอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงเอเชียนเกมส์แล้ว หลายสมาคมยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนค้างกันมาเป็นหลายล้าน ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกองทุนพัฒนาภิพาด้วย ว่าหากสามารถจ่ายเงินออกมาได้ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์ เท่าที่ฟังมาก็มีหลายสมาคมที่เดือดร้อน ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ถูกตัดงบ 150 ล้านบาท จะกระทบการจัดงานโมโตจีพีหรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า ตรงนั้นน่าเป็นห่วง แต่ต้องมาก่อนว่า 150 ล้านบาทที่ตัดไป เอาไปทำอะไร มีทางไหนหรือไม่ที่จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าว ยังไม่ทราบว่าจะกำหนดการว่าจะแถลงนโยบาย 8 ก.ย.มาจากแหล่งใด แต่เชื่อว่าคงเป็นการประเมินคร่าว ๆ ซึ่งจะต้องติดตามเป็นรายวันไป ต้องรอการโปรดเกล้าฯ ก่อน

## □ สปส.เตรียมขงเรื่องให้รมว.

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายที่จะนำเสนอต่อ รมว.แรงงานคนใหม่ ว่า สปส.เองก็มีหลายเรื่องที่จะดำเนินการเพื่อผู้ประกันตน แต่ยังคงอยู่ระหว่างการหารือให้ชัดเจนและจะต้องรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการของกองทุนก่อน

จึงยังไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ในตอนนี้ มีหลายเรื่องที่เราจะทำ ทั้งเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล ประกันการว่างงาน ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 เป็นหลัก เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เท่าเทียม ทั้งถึง และสะดวกรวดเร็ว ส่วนเรื่องการเพิ่มค่าทำฟันจากเดิม 900 บาท ก็อยู่ในเรื่องที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 ด้วย

## □ ว่าที่กรม.ดูแลปัญหาประมง

ที่ จ.สมุทรสงคราม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และคณะ อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นางมนพร เจริญศรี ว่าที่ รมช.คมนาคม นายไผ่ ลิกค์ ว่าที่ รมช.พาณิชย์ และคณะทำงานของพรรคเพื่อไทย พบปะผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือ โรงน้ำแข็งศิริไพโรจน์ โดยหารือประเด็นเรื่องผลกระทบของการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง พื้นที่ที่มาถึง นายกฯและคณะได้เดินไปยังบริเวณท่าเรือเพื่อดูเรือประมงที่จอดไว้โดยไม่สามารถออกไปทำประมงได้ รวมถึงดูการจับปลา และการตรวจนับลูกเรือที่ออกไปทำประมงที่มีความสำคัญ หากไม่ปฏิบัติตามที่ IUU จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก โดยนายเศรษฐา กล่าวทักทายประชาชนว่า ก่อนมี IUU ไทยส่งออกสินค้าด้านการประมง 3.5 แสนล้าน แต่ตอนนี้เรานำเข้า 1.5 แสนล้าน ทำให้เราเสียหายจำนวนมาก วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เราต้องการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ทั้งกฎหมายภายในและการเจรจาระหว่างประเทศควบคู่กันไป

## □ ตั้ง“ธรรมนัส”หัวหน้าดูแล

จากนั้น ตัวแทนกลุ่มประมงได้สะท้อนปัญหาการทำประมงแก่ นายกฯและคณะ เช่น ขอให้แก้กฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาต่อการทำประมง จำนวน 13 ฉบับ ที่จะสามารถทำให้การประมงสามารถจับ

เคลื่อนได้ และขอให้การบังคับใช้แรงงานต่างด้าวในภาคประมงเหมือนกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนฝั่งที่ภาคประมงจะใช้เวลานาน รวมถึงเสนอว่าการขึ้นค่าแรงที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขอให้ทำทีละขั้นไม่ให้ภาคธุรกิจสะดุด โดยนายเศรษฐา กล่าวว่า เรื่องประมง เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุด อะไรอยู่ในอำนาจ กรม. จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้า และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน หลายอย่างอาจทำไม่ได้ในคราวเดียวขอให้อดทน และขอให้มั่นใจรัฐบาลเพื่อไทยอะไรทำได้เราจะทยอยทำไปก่อนเพื่อให้ประชาชนล้มดาอาปากได้เรื่องใหญ่ ๆ อย่างเช่นเรื่องน่านน้ำ ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีทรัพยากรเยอะมาก แต่ไม่มีความสามารถในการจับสัตว์น้ำ ดังนั้นขอให้ความมั่นใจเราจะเดินหน้าเต็มที่ในการเปิดประตูการค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณให้ความสำคัญ

## □ เล็งเพิ่มรายได้ SME ช่วงปีใหม่

เมื่อถามว่าที่ระบุให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้ดูแลเรื่องประมง จะดูแลเฉพาะเรื่องประมง หรือหมายรวมไปถึงเรื่องเกษตรทั้งหมด นายเศรษฐา กล่าวว่า เมื่อเป็นว่าที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ก็ต้องดูทั้งหมด ส่วนตัว สักดาห์ก่อนไปดูเรื่องท่องเที่ยวตามด้วยเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สิน เรื่องประมงเป็นเรื่องที่สามที่มาดูเอง เรื่องนี้เราพร้อมช่วยเหลือเต็มที่เข้ามาทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและจัดการแก้ปัญหาโดยเร็ว ยอมรับว่าปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะ อะไรที่ทำได้เราจะทำก่อน ส่วนอะไรทำไม่ได้ทันทีนั้น ขอพิจารณาก่อน อะไรที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงทบวงกรม หรือเข้า กรม. และต้องเจรจากับการค้าระหว่างประเทศก็อาจจะนานหน่อย ส่วนเรื่องการเจรจากับน่านน้ำอินโดนีเซีย ก็ขอดูก่อน แต่ถือว่าเป็นอาเซียนเหมือนกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา ไม่ได้ว่าแย่งกันทำงานเพราะเรามีทรัพยากร เรามีความรู้ทางการทำประมง

“เรื่องประมง ทำให้ประเทศเสียหายรายได้เป็นจำนวนปีละ 5 แสนล้านผ่านมาก็

ปีแล้วเป็นเงินเท่าไร เราก็ต้องมาแก้ไขเดินหน้าดีกว่า มันใจว่ากฎหมายต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการประมงเสนอมา มันใจสามารถแก้ไขได้ ต้องฝาก ร.อ.ธรรมนัสเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับเรื่องค่าแรง ก็ต้องระมัดระวังในการขึ้นเพราะเป็นการขึ้นค่าจ้างจ่ายของทุกภาคส่วน แต่มีความจำเป็นเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการเน้นเพิ่มรายได้ ถ้าเราเพิ่มรายได้ให้เอสเอ็มอีได้เขาก็จะสามารถเพิ่มค่าแรงได้ ซึ่งจะเร่งทำทันทีที่อาจจะช่วงปีใหม่ แต่ต้องคุยกับพรรคร่วมอีกครั้ง” นายเศรษฐา กล่าว

## □ เผยส.ร.รัฐบาลหายหัวอีก

อีกเรื่องหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีสภาล่มเมื่อวันที่ 31 ส.ค.จากกรณีที่ นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม.พรรคก้าวไกล ขอนับองค์ประชุมสภาระหว่างพิจารณานิติบัญญัติ ขอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขราคากุ้งตกต่ำ จนกระทั่งสภาชุดที่ 26 ล่มเป็นประเดิมครั้งแรก เมื่อไปตรวจสอบดูภาพรวมการแสดงตน-ไม่แสดงตน จากการรายงานของกลุ่มงานรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภา พบว่า พรรคเพื่อไทยแสดงตน 49 คน ไม่แสดงตน 92 คน พรรคภูมิใจไทย แสดงตน 9 คน ไม่แสดงตน 82 คน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แสดงตน 10 คน ไม่แสดงตน 90 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แสดงตน 8 คน ไม่แสดงตน 83 คน พรรคประชาธิปัตย์แสดงตน 7 คน ไม่แสดงตน 18 คน พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) แสดงตน 2 คน ไม่แสดงตน 8 คน พรรคประชาชาติ แสดงตน 7 คน ไม่แสดงตน 2 คน พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) แสดงตน 2 คน ไม่แสดงตน 4 คน พรรคชาติพัฒนา ก้าว (ชพก.) ซึ่งมี สส. 2 คน ไม่มาแสดงตนทั้ง 2 คน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยที่มี สส.พรรคละ 1 คน มีเพียงกรูไทยเพื่อประชาชน พลังสังคมใหม่ และพรรคใหม่ ที่แสดงตน นอกนั้นไม่แสดงตน

## □ ย้อนคำรบ.รักษาองค์ประชุม

ส่วน สส.พรรคก้าวไกลหัวหอกเดินเกมนำองค์ประชุม มี สส.แสดงตนเพียง 4

คน จากจำนวน สส.ทั้งพรรค 149 คน เมื่อดูจากภาพการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเมื่อวันที่ 31 ส.ค.พบว่า สส.พรรคก้าวไกลนั่งกันอยู่หน้าตาภายในห้องประชุมสภาตั้งใจไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม มีอาทินายปิยรัฐ ในฐานะผู้ขอเสนอญัตตินับองค์ประชุม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีสภาล่มครั้งนี้ทำให้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กได้หยิบยกข้อความที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย เคยโพสต์เมื่อปลายสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไว้มาเผยแพร่ ความว่า “หน้าที่รักขององค์ประชุมเป็นหน้าที่ของ สส.รัฐบาล ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาไม่ได้ ก็ไม่มีมีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

## □ เห็นว่าตีรวนเลวอดักเอาดี

นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบวันที่ 31 ส.ค.ว่า เมื่อมาถึงญัตติเรื่องเกษตรกรรมและสินค้าตกต่ำ ได้อภิปรายไปเพียง 1 ญัตติ จากทั้งหมด 11 ญัตติ คนก็ไม่คิดว่าจะมีการนำองค์ประชุมจากพรรคก้าวไกล เพราะเป็นญัตติธรรมดาที่ไม่มียกมือโหวตหรือลงมติอะไร เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ เราเห็นว่าจะเป็นเสนอนับองค์ประชุมแบบตีรวนจึงได้วอดักเอาดีออกจากที่ประชุม ส่วน 96 ที่นั่งเหลือก็เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกล จะต้องพิจารณว่าใครเข้าร่วมประชุมบ้าง เพราะทางฝั่งรัฐบาลไม่ร่วมประชุมเลย ซึ่งพรรคก้าวไกลไม่ควรทำเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ตามประเพณีเรื่องแบบนี้ไม่มีใครมานั่งนับองค์ประชุม คุณก็ใช้จังหวะ เอื้อประโยชน์ทางการเมืองของคุณเอง เพื่อผลการเลือกตั้งในจระเยของหรือไม่ ก็ไม่ควรจะทำ ส่วนการแก้ปัญหาองค์ประชุมล่มในอนาคตต้องรอนายกฯ แกลงนโยบาย มีวิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้านก่อน เพื่อจับมือและปรึกษาให้สภาเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตนจะเป็นประธานวิปรัฐบาล

## □ ชื่อเรือค่าน้ำเครื่องยนต์จีน

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้กล่าวในงานพบปะสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีรายงานว่า พล.ร.อ.เชิงชาย ได้ลงนามเห็นชอบเครื่องยนต์ CHD 620 ที่ผลิตจากบริษัทของจีน เพื่อติดตั้งในเรือค่าน้ำ S26T เรียบร้อยแล้ว หลังจากขณะทำงานในการเจรจาเรื่องดังกล่าวได้พูดคุยกับ บริษัท CSOC หลายรอบ โดย ทร.ส่งทีมคณะทำงานด้านเทคนิคไปร่วมประเมินประสิทธิภาพก่อนสรุปให้กับประธานคณะกรรมการโครงการเรือค่าน้ำที่มี พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือเป็นประธาน และได้รับข้อเสนอในการเพิ่มการรับประกันจาก 10 ปี เป็น 20 ปี การส่งกำลังบำรุง อะไหล่ และระบบอาวุธในเรือเพิ่มเติม โดยไม่รับข้อเสนอในการซื้อเรือค่าน้ำมือสองในราคาถูก เพราะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุง และต้องมีภาระในด้านอื่นที่ต้องปรับสภาพสำหรับความถี่ในการกู้เรือหลวงสุโขทัย พล.ร.อ.เชิงชาย ได้อนุมัติให้ พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผบ.ทร.คนใหม่ เตรียมที่โออาร์เชิญชวนบริษัทที่จะเข้าทำการกู้เรือ และคาดว่าจะลงนามได้ภายในสองสัปดาห์นี้ โดยสำนักงานประมาณอนุมัติงบกลางให้ 90 ล้านบาท และกองทัพเรือได้จัดหางบประมาณในส่วนของกองทัพเรือ 110 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลาในการกู้เรือประมาณ 8 เดือน มีรายงานด้วยว่า หลังจาก พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ทร.คนใหม่เข้ามารับตำแหน่ง ได้เตรียมแนวทางในการทำงานในช่วง 1 ปี เพื่อเรียกความเชื่อถือ ศรัทธา และความไว้วางใจต่อทร.ในสายตาประชาชนให้กลับมา.

# นายกฤษฎา เต็มสุข 1 ต.ค. ฟรีวีซ่าจีน ดีเดย์ลดค่าไฟ-เกษตรกรเฮพักหนี้

ดีเดย์ ต.ค.นี้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว พักหนี้เกษตรกร 'เศรษฐา' เตรียมลดค่าไฟ-เกษตรกรเฮพักหนี้ ห่วง กกท.ถูกตัดงบ 150 ล้าน เตรียมปิดสนามบินโคราช (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1

### ฟรีวีซ่าจีน

#### 'เศรษฐา'ยันลดค่าไฟ-พักหนี้คต.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าถึงการลดค่าไฟว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้โทรไปหาว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และวันนี้ก็จะหารือกันอีกครั้ง โดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานนโยบายพรรค พท.และว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ ขอให้รออีกนิด เข้าใจว่าอยากรู้ว่าจำนวนเงินเท่าไร ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรม ก็ได้แสดงความกังวลเรื่องลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ ทั้งค่าไฟฟ้าพลังงาน แมนอนว่าให้ความสำคัญสูงสุด และชี้แจงแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการพักหนี้เกษตรกรที่คุยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายเศรษฐากล่าวว่า เป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรค พท. แต่ต้องดูรายละเอียดว่าจะใช้จำนวนเงินเท่าใด และจะเป็นการพักทั้งต้นและดอก หลักการคือเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาไปฟื้นฟู ไปทำมาหากิน ไม่ใช่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังเรื่องหนี้สิน เบื้องต้นประมาณเดือนตุลาคมสามารถทำได้ ตอนนีได้ให้ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ไปดูเรื่องการอนุมัติ และประสานกับกระทรวงการคลังด้วย

#### แยมเริ่มฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว 1 ต.ค.

นายเศรษฐากล่าวว่า จะไม่ดูเรื่องหนี้สินแค่เกษตรกร แต่จะดูแลเรื่องหนี้สินของประชาชนรวมถึงตำรวจ หนี้สินช่วงภัยพิบัติโควิด จะดูแลให้ครบทุกภาคส่วน การพักหนี้ชั่วคราวเป็นการแบ่งเบาความทุกข์ ฟื้นฟูจิตใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มรายได้เป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นนโยบายของ

พรรค พท.ได้ด้วยการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตรงนี้เป็นเรื่องต้องเร่งทำ

เมื่อถามว่าสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวออกมามีมติว่า การฟรีวีซ่าที่นายกฤษฎา เต็มสุขหมายถึงอะไร นายเศรษฐากล่าวว่า ต้องขอประทานโทษด้วยที่พูดไม่ชัดเจน การฟรีวีซ่าไม่ได้หมายถึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ฟรีวีซ่าหมายถึงไม่ต้องขอวีซ่า หากไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า จะเป็นการยกเว้นขอวีซ่าชั่วคราวช่วงไฮซีซั่น ไม่ใช่แค่กระทรวงการท่องเที่ยวแต่เรื่องอื่น แต่ได้ดูเรื่องขอความมั่นคง และได้คุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงการทำอากาศยานด้วย ต้องดูทั้งหมดการจะเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ยังคุยกันหลายเรื่องและเห็นชอบในหลักการ ได้พูดคุยกับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่าเห็นด้วย จะช่วยกันผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้ หวังว่าจะทำได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 1 ต.ค.นี้ ตรงกับวันชาติจีน

#### ห่วงกกท.ถูกตัดงบ 150 ล้าน

เมื่อถามถึงเรื่องการพัฒนากีฬาในประเทศไทยรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไร นายเศรษฐากล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในกำกับกับการดูแลของพรรค พท. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาหลายคนเพื่อมาพบปะพูดคุยกัน การกีฬาแห่งประเทศไทยยังมีเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬา เข้าใจว่าอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงเอเชียนเกมส์แล้ว หลายสมาคมยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนค้างกันมาเป็นหลายล้าน ตรงนี้ก็ฝากผู้ดูแลด้านกองทุนพัฒนากีฬาด้วยว่าหากสามารถจ่ายเงินออกมาได้ก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา จะไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์ใกล้เข้ามา เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับประเทศไทย เท่าที่ฟังมาก็มีหลายสมาคมที่เดือดร้อน

เมื่อถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ถูกตัดงบ 150 ล้านบาท จะกระทบการจัดงาน โอลิมปิกหรือไม่วิน นายเศรษฐากล่าวว่า ตรงนี้

เป็นห่วง แต่ต้องมาดูก่อนว่า 150 ล้านบาทที่ตัดไป เอาไปทำอะไร มีทางไหนหรือไม่ที่จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมต่างๆ

#### พนักกำลังเปิดระบบยื่นวีซ่าเร็ว

นายจาตุรนต์ ภัคติวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกันระหว่างกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการกงสุล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงผู้เดินทางเข้าไทย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจลงตราควบคุมการคัดกรอง เพื่อให้ระบบยื่นวีซ่าเข้าไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ผ่านระบบ API/Linkage จะเริ่มทดสอบระบบภายในสิ้นปีนี้ กรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลประกอบธุรกิจนำเที่ยว ทั้งของไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว และคู่สัญญาต่างประเทศที่กรมการกงสุลจัดส่งให้ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศใบสั่งงานภาคีและที่เกี่ยวข้องกับระบบวีซ่า ฟรี สกรีนนิ่ง ซิสเต็มเกตเวย์ (วีพีเอสเอส) ที่ ททท.กำกับดูแล และระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์หรือวีซ่าของกรมการกงสุล ททท.จะรับข้อมูลนักท่องเที่ยวและรายละเอียดการนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว ตรวจสอบกับข้อมูลต้นทาง อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ความถูกต้องรายละเอียด จากนั้นจัดส่งข้อมูลและสถานการณ์ตรวจสอบให้ระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว และกรมการกงสุล (ระบบอีวีซ่า) กรมการกงสุลจะรับข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว ใช้ข้อมูลพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบตรวจตราลงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางขอรับการตรวจตราวีซ่าเพื่อเข้าไทย

#### ททท.คาดจีนเข้าไทยพุ่งเท่าตัว

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนนับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

มา มีเข้ามาเที่ยวไทยแล้วประมาณ 3.5 แสนคน คาดว่าในอีก 4 เดือนที่เหลือของปี 2566 จะเข้ามาประมาณ 1.6 ล้านคน หรือเดือนละ 3.5 แสนคน จากมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจีน ตามที่ทั้งสามหน่วยงานได้ลงบันทึกความตกลงกัน รวมถึงมาตรการด้านวีซ่า รัฐบาลอาจจัดเป็นยาแรงสูงสุด ผ่านการออกวีซ่าฟรีวีซ่า หรือยกเว้นการขอวีซ่าเข้าไทยไปเลย ประเมินว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอีก 700,000 คนต่อเดือน ทำให้ทั้งปี 2566 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยแน่นอนที่ 4.2 ล้านคน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ ททท.อยากได้นั้นเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อคนต่อทริป

## แอตต้าลุ้นตปท.เที่ยวไทยเข้าเป้า

นายจุฑาธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่าการส่งสัญญาณใช้มาตรการฟรีวีซ่าของรัฐบาลจะต้องชี้แจงนโยบายออกมาก่อน และต้องดูด้วยว่าการทำเป็นฟรีวีซ่าแบบยกเว้นการขอวีซ่าเข้าไทยเวลานั้น จะกำหนดระยะเวลาไว้นานเท่าใด ส่วนระบบที่ท้าวถามกันครั้งนี้ก็จะใช้เป็นระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นขอวีซ่าได้สะดวกมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างเต็มที่ หรือเต็มศราเวล

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 3.5-4 ล้านคน ส่วนเดือนกันยายนนี้ เป็นช่วงเปิดเทอมคาดว่าจะลดลงเหลือ 2 แสนคนปลายๆ ส่วน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม) ที่เหลือคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประมาณ 3.5-4 แสนคนต่อเดือน หากมีมาตรการฟรีวีซ่าให้ตลาดจีนอินเดีย จะทำให้ตัวเลขทั้งสองตลาดติดขึ้นมามากประมาณ 1 ล้านคน ก็จะช่วยให้ทั้งปี 2566 นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยถึงเป้าหมายที่วางไว้ 25-28 ล้านคนได้

## เตรียมเปิด'สนามบินโคราช'

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งถึงการเตรียมการผลักดันนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนว่าหากมีเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก่อน และรวดเร็ว จะทำทันที อย่างเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้ไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ดี และรวดเร็วที่สุด จึงมีเป้าหมายกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับ

มาเป็นรายได้หลักประเทศ นอกจากลงทุนที่เดินสายพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ผู้บริหารสายการบินต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค นำมาใช้ประกอบการพิจารณามาตรการที่จะดำเนินการทั้งเพิ่มเที่ยวบิน ปลดล็อกปัญหาวีซ่า ยังมีแผนยกระดับสนามบิน รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศ นำร่องด้วยการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของเชียงใหม่ให้เป็นสนามบินนานาชาติ รองรับนักท่องเที่ยวเข้า-ออกช่วงกลางวันได้ เนื่องจากสนามบินปัจจุบันอยู่ในเมือง มีข้อจำกัดการรับนักท่องเที่ยว อีกจังหวัดคือ สนามบินภูเก็ต ให้เป็นสนามบินนานาชาติอีกแห่ง ขณะที่สนามบินเดิม จะรวมในประเทศกับต่างประเทศเข้าด้วยกัน จากนั้นจะนำสนามบินทั้งหมดในประเทศมาทบทวนว่าแต่ละแห่งควรดำเนินการต่อหรือไม่ มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือไม่ แน่แน่นอนแล้วว่าจะขยับเล็กทำอากาศยานนครราชสีมาหรือสนามบินหนองเต็ง พื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา สร้างปี 2529 เนื้อที่กว่า 4,600 ไร่ เนื่องจากเปิดการบินเชิงพาณิชย์มาหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันไม่มีเที่ยวบินไปลง ล่าสุดปี 2565 สายการบินนกแอร์เปิดบินอีกครั้ง แต่แค่เดือนเศษต้องยกเลิก ไม่มีผู้โดยสารเดินทาง

## เล็งพลิกโฉม20แอร์พอร์ตทั่วประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการนำสนามบินทั้งหมดมาทบทวน ยกระดับเพิ่มศักยภาพ และตัดสินใจยกเลิก หากกรณีไม่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ เป็นสนามบินการเมือง ผลักดันโดยนักการเมืองในอดีต อย่างนครราชสีมา ในแผนเบื้องต้นจะลงทุน ปรับปรุง ยกระดับสนามบิน ประมาณ 20 แห่งทั่วประเทศ เป็นแผนระยะกลางและระยะยาว ส่วนของสนามบินในการกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม จะโอนถ่ายมาอยู่ภายใต้สังกัด ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เพื่อความคล่องตัว และจะให้ ทอท.ลงทุน เนื่องจากมีงบประมาณ

ดำเนินการได้ การพลิกโฉมสนามบินทั่วประเทศครั้งใหญ่จะช่วยทำให้กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งภายในและสร้างรายได้เข้าประเทศ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้เป็นอย่างดี ตามข้อมูลของกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานระดับกรมในสังกัดของกระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่พัฒนาโครงสร้างส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

และบริหารท่าอากาศยานนั้น ปัจจุบันมีสนามบินในสังกัด 28 แห่งทั่วประเทศไทยซึ่งเคยอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของกรมการบินพลเรือนมาก่อน

## สนามบินในปท.ทั้งหมด36แห่ง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานในประเทศไทยมีทั้งหมด 36 สนามบิน แบ่งการดูแลออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ปัจจุบันมีท่าอากาศยานอยู่ในการดูแล 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.ท่าอากาศยานดอนเมือง 3.ท่าอากาศยานภูเก็ต 4.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 5.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ 6.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะที่กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีท่าอากาศยานอยู่ในการดูแล 29 แห่ง ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานขอนแก่น 2.ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 3.ท่าอากาศยานชุมพร 4.ท่าอากาศยานตรัง 5.ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 6.ท่าอากาศยานนครพนม 7.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 8.ท่าอากาศยานราษีไศล 9.ท่าอากาศยานน่านนคร 10.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 11.ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.ท่าอากาศยานพิษณุโลก 13.ท่าอากาศยานแพร่ 14.ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 15.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 16.ท่าอากาศยานระนอง 17.ท่าอากาศยานเลย 18.ท่าอากาศยานลำปาง 19.ท่าอากาศยานสกลนคร 20.ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 21.ท่าอากาศยานนานาชาติอุตรธานี 22.ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี 23.ท่าอากาศยานตาก 24.ท่าอากาศยานนครราชสีมา 25.ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 26.ท่าอากาศยานปาย จ.แม่ฮ่องสอน 27.สนามบินแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 28.สนามบินอุดรดิศต์ และ 29.ท่าอากาศยานนานาชาติเมตต จ.ยะลา ส่วนสนามบินที่เหลืออีก 1 แห่ง อยู่ในการดูแลของกองทัพ และนำมาใช้เพื่อการพาณิชย์คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง

## พณ.รอลงข้อมูลเอฟทีเอทีเอ็มศก.

ส่วนกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลใหม่จะให้ความสำคัญและเร่งออกไปเจรจาการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับนานาประเทศนั้น นางอรมน ทวีทรัพย์ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมเตรียมข้อมูลและรายละเอียดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อรายงานต่อ

รัฐมนตรีใหม่ จะมีทีมดูแลและทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 12 ฉบับ มีเป้าหมายเปิดเจรจากับเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยมี 2567 เป็นต้น รวมถึงจะนำหรือกันเพื่อหาข้อสรุปกรอบเวลาในการเจรจา ที่มีกำหนดเวลาเป้าหมายไว้ อาทิ ยูเออี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นเรื่องแรก การหาข้อสรุปผลเจรจาภายในปี 2566 ครีลังกา เร่งสรุปผลและลงนามต้นปี 2567 กลุ่มประเทศอีเอฟทีเอ (สมาคมการค้าเสรียุโรป) หาข้อสรุปผลและลงนาม กลางปี 2567 เป็นต้น แผนเหล่านี้จะนำเสนอ ครม.ชุดใหม่ที่พิจารณาเห็นชอบ หรือมอบนโยบายใหม่ สำหรับทีมไทยแลนด์ ยังเดินทางจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ขอบ.หนุนตั้งกองทุนเอฟทีเอ

นางอรมนกล่าวว่า ความคืบหน้าจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอ ความท้าทายของเอฟทีเอคืออาจมีผู้แข่งขันไม่ได้ การช่วยให้ผู้แข่งขันไม่ได้ ปรับตัวพัฒนาสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันขึ้นมาได้นั้น การจัดตั้งกองทุนเอฟทีเอถาวรและมีกฎหมายรองรับ จะเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งช่วยได้ กรมอยู่ระหว่างดำเนินการยกย่องกฎหมายหลักและลำดับรอง ผ่านการหารือและเปิดรับฟังความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นอีกเรื่องจะขอการสนับสนุนจากรัฐบาลใหม่ เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับเอกชนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

“หากเปรียบเทียบจำนวนเอฟทีเอของไทยและประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน หลายประเทศมีเอฟทีเอมากกว่าไทยแล้ว เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น เชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ไทยน่าจะเป็นประเทศต้นตัวจากนี้ เพราะสัดส่วนการทำเอฟทีเอต่อการค้าไทยกับโลก ถ้าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เรายังแค่ 60% ของการค้าไทยกับโลก ขณะที่หลายประเทศในอาเซียน มีสัดส่วน 70% ขึ้นไป” นางอรมนกล่าว

## หอค้าแนะขยายหนักฟผ.-ลดค่าไฟ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องดี หากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกกันยายนนี้หารือการลดอัตราค่าไฟฟ้าและราคาเชื้อเพลิงทันที ตรงกับข้อเสนอเร่งด่วนของเอกชน ส่วนจะลดเท่าไรเชื่อว่านายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงมีแนวทางเหมาะสม สำหรับข้อ

เสนออื่นๆ ของเอกชนคิดว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำได้ทันที เช่น การขยายเวลาการคืนหนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อช่วยลดค่าเอฟทีสูง การบริหารจัดการและวางแผนจัดหาแอลเอ็นจี (ก๊าซธรรมชาติเหลว) ให้อยู่ในระดับเหมาะสมและเพียงพอช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปี 2567 ตรงกับฤดูหนาวของยุโรปมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูง ทำให้ราคามีแนวโน้มสูงด้วย จะเป็นแนวทางหนึ่งสามารถทำได้ทันที ส่วนประเด็นค่าน้ำมันคงต้องพิจารณาว่าต้นทุนส่วนใดสามารถปรับลดลงได้บ้าง เช่น การปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล การลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน การลดค่าการตลาดและอื่นๆ ต้องมาพิจารณาว่าส่วนไหนดำเนินการได้ก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาในระยะสั้น

## เร่งจัดงบ'67รับมือภัยแล้ง

นายสนั่นกล่าวว่า อีกหลายเรื่องเอกชนต้องการให้เกิดเร็ว เร่งผ่านงบประมาณปี 2567 เร่งโครงการและงบประมาณค้างท่อ จัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่นจัดจ้างบุคลากร ซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่รับมือภัยแล้ง การจ้างแรงงานเร็ว เงินก็กระจายทั่วประเทศ พื้นเศรษฐกิจได้ดีเร็ว ส่วน ครม.ใหม่ก็เห็นใจ เพราะรัฐบาลมาจากหลายพรรค เป็นสิ่งท้าทายของคนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี การทำงานร่วมกันในรัฐบาลตอนนี้เอกชนต้องการรัฐบาลมีเสถียรภาพ สำคัญต่อความเชื่อมั่นในสายตานักธุรกิจไทยและต่างชาติ จะส่งผลต่อการลงทุน

“เชื่อว่าเราๆ นี้ รัฐบาลจะเคาะฟรีวีซ่า ลดภาระต้นทุน ออกมาตรการกระตุ้น การส่งออกจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาสสุดท้าย ภาคท่องเที่ยวดีต่อเนื่อง ตอนนี้อยู่ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทันตัวมาเต็มที่ ผ่านช่วงฤดูอากาศมาแล้ว ได้นายกแล้วกำลังได้รัฐบาลเข้าทำงานเร็วๆ นี้ สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนที่ยังวิตกอยู่คือค่าเงินบาทผันผวนเร็วเกินไป กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง หากปล่อยให้เงินบาทแข็งค่าเร็วจะกระทบต่อส่งออก และการท่องเที่ยว เพราะของเราแพงกว่าหลายประเทศ อย่างญี่ปุ่นและจีน ค่าเงินอ่อนค่าและทรงตัว ดึงดูดการท่องเที่ยวได้มาก ค่าบาทที่เหมาะสมควรบวกหรือลบไม่เกิน 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ค่าเงินไม่แกว่งขึ้นหรือลงเร็วเกินไป อีกเรื่องค่าแรงและดอกเบี้ยยังไม่ถึงเวลาจะปรับขึ้นช่วงนี้ เพราะเศรษฐกิจและธุรกิจส่วนใหญ่ยังปร่าปราง ผ่าให้รัฐบาลใหม่เข้าไปพิจารณาในการประชุม ครม.นัดแรกให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล” นายสนั่นกล่าว

## ส.อ.ท.รอดูรบ.ลดค่าไฟ-น้ำมัน

นายเกรียงไกร เชื้อรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าการประชุม ครม.นัดแรกจะพิจารณาการปรับลดราคาไฟฟ้าและน้ำมันว่า ถือว่าเป็นเรื่องดีและทำได้ทันใจกับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้ตามที่หาเสียง ส่วนจะลดลงอย่างไรและอัตราใดคงต้องรอดูความชัดเจน แต่แนวทางดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญลดค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างไรก็ตามควรจะทำคู่ขนานไปกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมช่วงปลายปี

“ส.อ.ท.เคยเรียกร้องมา 6-7 เดือนถึงกรณีค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ อยากรให้ทบทาน ไม่ปรับตัวสูงเกินไป เพราะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต บั่นทอนขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้าส่งออกสินค้าประเภทเดียวกัน แต่ต้นทุนไทยสูงกว่าย่อมเสียเปรียบ” นายเกรียงไกรกล่าว

## ย่นปีนี้ยังไม่เหมาะขึ้นค่าแรง

นายเกรียงไกรกล่าวว่า ภาคการผลิตที่ผ่านมาเมื่อมีต้นทุนสูงทำให้ต้องปรับราคาสินค้า สุดท้ายกระทบกับค่าครองชีพประชาชน การลดค่าพลังงานจึงนับเป็นการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพปากท้องชาวบ้าน อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญเมื่อปรับลดค่าพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเศรษฐกิจใช้มากที่สุด และยังมีผลต่อต้นทุนการขนส่ง ภาครัฐจำเป็นต้องดูแลราคาสินค้าให้ปรับราคาอย่างเหมาะสมประกอบด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค

นายเกรียงไกรกล่าวว่า สำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นค่าในปี 2566 เหลือเพียง 4 เดือนนี้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานนั้น มองว่าไม่ใช่จังหวะเวลาเหมาะสม เพราะช่วงของผู้ประกอบการคือการเพิ่มรายจ่ายมากขึ้น ท้ายสุดจะกระทบต่อแรงงานเนื่องจากขณะนีต้นทุนรวมของผู้ประกอบการปรับตัวสูง ทั้งจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ราคาวัตุดิบ ฯลฯ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกและไทยชะลอตัว โดยเฉพาะจากหนี้ครัวเรือนของไทยสูง ทำให้การส่งออกและการขายสินค้ามีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง

## อีคอนไทยชี้ส่งออกดีที่สุดในปี

นายอนิต ไสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจในประเทศ โดย

เฉพาะภาคการท่องเที่ยวจะดูที่ตัวชี้มาแล้ว แม้กำลังซื้อจากต่างประเทศยังไม่กลับมา แต่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากทั้งนักท่องเที่ยว จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ แต่ในทางกลับกันภาคการส่งออกเคยเป็นเครื่องยนต์หลัก ตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ยังติดลบอย่างต่อเนื่อง หรืออยู่ที่ประมาณติดลบ 5.5% คาดการณ์ว่าภาพรวมการส่งออกในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ ติดลบ 4-4.5% นับเป็นตัวเลขการส่งออกต่ำสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าหลายประเทศยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ออเดอร์เคยมีเข้ามาลดปริมาณลงต่อเนื่อง จากเคยสั่งซื้อ 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ลดลงเหลือ 1 ตู้คอนเทนเนอร์

“สิ่งที่น่าห่วงอีกเรื่องคือ ต้องแก้ภาคส่งออก จากโครงสร้างเดิมที่มีปัญหา แต่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าเป็น นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังไม่ใช่คนชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ จึงค่อนข้างหนักใจ อาจต้องตัวเพิ่ม เพราะกระทรวงนี้ต้องการความฉับไว ต้องเจรจาการค้ากับหลายภาคส่วน อาทิ การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นต้องดึงคนเข้ามาร่วมทีม หรือเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่อง การเจรจาการค้า จะดึงคนนักการเมืองมาร่วมทีมไม่ได้” นายธนิตกล่าว

## ขอบ.ชะลอขึ้นค่าแรงเป็นปี'67

นายธนิตกล่าวว่า ส่วนเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าจ้างเริ่มต้นของผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี 25,000 บาทต่อคน ต้องดูให้รอบคอบ การขึ้นค่าแรงที่ 600 บาทต่อคน ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ จะสามารถผ่อนปรนได้หรือไม่อยากให้ขยายระยะเวลาในการปรับขึ้นออกไปก่อน หรือประมาณปี 2567 ค่อยเริ่มนโยบายนี้ ในส่วนของการการันตีค่าจ้างปริญญาตรี หรือเด็กจบใหม่ ที่ปัจจุบันมีจำนวนอยู่ในประเทศกว่า 20% มองว่าไม่จำเป็น เพราะจะยิ่งทำให้เด็กจบใหม่มีอัตราว่างงานที่เพิ่ม รวมถึงนโยบายดังกล่าวจะทำให้เด็กอาชีวะหันไปเรียนปริญญาตรีมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีกับอาชีพ หรืออุตสาหกรรมเฉพาะทาง จึงอยากให้ทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง

## แอตต้าชี้เที่ยววันชาติจีนยังเจียบ

นายศิษฏ์วัชร ชิวรัตน์พร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า สัญญาณการท่องเที่ยวไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รวมถึงเดือนมกราคม-มีนาคม ขณะนี้ยังไม่เห็นแนวโน้ม

ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้ จะมีเวนต์วันชาติจีน วันหยุดยาวต่อเนื่องของจีน ส่วนใหญ่ชาวจีนจะใช้วันหยุดยาวนี้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่หากประเมินสัญญาณตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรออกมาเลย เพราะอาจต้องรอให้เข้าใกล้ช่วงเดือนตุลาคมอีกสักระยะ บวกกับขณะนี้ทั้งนักท่องเที่ยวจีน หรือบริษัทเอเจนซีทัวร์จีนยังรอความชัดเจนจากมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐบาลไทยในเรื่องการอำนวยความสะดวกเข้าประเทศผ่านวีซ่าด้วย

## จรัล.เร่งลุยมาตรการฟรีวีซ่า

“มาตรการด้านวีซ่าอย่างการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไทย อยากให้เร่งรัดออกมาเพื่อให้ทันไฮซีซั่นนี้ โดยเฉพาะวันชาติจีนต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วย เพื่อให้มีแรงส่งผลในเชิงบวกต่อท่องเที่ยวจนถึงภาพรวมเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปี จนถึงต้นปี 2567 ต่อไป เพราะการลงพื้นที่ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระแสข่าวเชิงบวกในแง่มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีออกมา ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไทยได้สูงมาก” นายศิษฏ์วัชรกล่าว

นายศิษฏ์วัชรกล่าวว่า มาตรการด้านวีซ่าเรื่องที่น่ายเศรษฐกิจ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พุดถึงการแก้ไขปัญหามาให้ชาวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นโดยจะยกเว้นวีซ่าให้ ภาคเอกชนต้องการความชัดเจนออกมาเร็วที่สุด ว่า จะฟรีวีซ่า (Free Visa) ในความหมายของนายกฤษฎา คืออะไร ระหว่างการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประมาณ 1,000-2,000 บาทแล้ว แต่ประเภทของวีซ่า หรือให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เหมือนกับที่คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มอาเซียนได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติมแล้ว

## ถามรบ.เคลียร์ความมั่นคงชัดเจน

นายศิษฏ์วัชรกล่าวว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาภาคเอกชนมองในทิศทางเดียวกันคือ ความไม่สะดวกในการยื่นขอวีซ่าเข้ามาเที่ยวไทย หรือระบบการยื่นขอ E-Visa ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนักที่สุด เพราะมีผลทำให้ใช้เวลาในการออกริษัทช้ากว่าระบบเดิมและอนุมัติจำนวนให้กับบริษัททัวร์ได้น้อยกว่าระบบเดิมด้วย จึงอยากเห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะออกมาตรการด้านวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกเข้ามาเที่ยวไทยในแง่ใดบ้าง นอกจากนี้ ยังมีปัญหา

ในเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีนด้วย เพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ไทยมีข่าวในแง่ลบแพร่ออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว แม้บางเรื่องอาจไม่ได้เกิดในไทยด้วยซ้ำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยเสียหายไป ทำให้รัฐบาลใหม่ นำโดยนายกฤษฎา ต้องเร่งสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยกลับขึ้นมาในแง่บวกมากกว่าเดิม

“มาตรการด้านวีซ่า หากประกาศใช้ออกมาแล้วก็อยากให้ใช้ในระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้เห็นผลบวกต่อการท่องเที่ยวจริง โดยการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นทั้งจีนและอินเดีย ที่เป็นฐานลูกค้าเรา ผ่านการไม่ต้องขอวีซ่า ที่ผ่านมามีคนถามมาหลายรอบแล้ว แต่ฝ่ายความมั่นคงไม่เคยยอม เพราะกังวลเรื่องการเข้าประเทศของคนจีนบางกลุ่ม คงต้องย้อนถามรัฐบาลว่าฝ่ายความมั่นคงยอมแล้วใช้หรือไม่” นายศิษฏ์วัชรกล่าว

## 'แสนสิริ-อนันดา' คึกกรับฟรีวีซ่า

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากนโยบายของนายเศรษฐา นายกรัฐมนตรีจะเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นเรื่องดีกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมต่างชาติซื้อได้ 49% กลับมาคึกคักปลายปีนี้ แสนสิริมีคอนโดพร้อมอยู่ในทำเลคนจีนนิยมอยู่อาศัย เช่น ห้วยขวาง พญาไท และโครงการใหม่จะเปิดขายราชเทวีและอารีย์ นำมาจัดโปรโมชั่นการขาย รองรับตลาดกำลังซื้อต่างชาติ รวมถึงเงินคาดว่าจะเข้ามาปลายปีนี้ ตั้งเป้ายอดขายต่างชาติปีนี้ 12,000 ล้านบาท ล่าสุดได้ยอดขายแล้วกว่า 5,000 ล้านบาท ทั้งที่จีนยังไม่เข้ามา คาดว่าถึงสิ้นปีจะได้ตามเป้าที่ตั้งไว้

นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายฟรีวีซ่าจีนจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวและคอนโดไทย เพราะต่างชาติโดยเฉพาะจีนเป็นกลุ่มหลักที่ซื้อ แต่ที่ผ่านมายังไม่เข้ามาเพราะค่าเดินทางสูงและเศรษฐกิจจีนมีปัญหา เมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจน คาดว่าจะกระตุ้นคนจีนเข้ามามากขึ้นในไตรมาส 4 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในกลุ่มหรือเพอร์ดีทัวร์ คือมาท่องเที่ยวก่อนแล้วค่อยซื้อที่อยู่อาศัย



## ปัจจัยลบรุมคอนโดโอน-ขายวูบ

นายวิชัย วีระดรงค์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยในครึ่งปีแรก 2566 ยังคงมีปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่เต็มที่ ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยปรับตัวลง ภาวะอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่า 90% ของจีดีพี และราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้น กระทบยอดโอนกรรมสิทธิ์และยอดขายใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่อยู่อาศัยที่ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร และต้องการมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลใหม่ที่ชัดเจนและตรงจุด เพื่อให้คนอยากซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มทั้งอยู่อาศัยเองหรือเพื่อการลงทุน

นายวิชัยกล่าวว่า ประเมินว่าในปี 2566 จะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ 336,062 หน่วย ติดลบ 14.5% คิดเป็นมูลค่า 977,593 ล้านบาท ติดลบ 8.2%

เป็นหน่วยการโอนแนวราบ 251,635 หน่วย ติดลบ 11.9% มีมูลค่าโอน 728,092 ล้านบาท ลดลง 6.2%

ส่วนห้องชุดมีหน่วยโอน 84,427 หน่วย ลดลง 21.2% มีมูลค่าโอน 249,501 ล้านบาท ลดลง 13.5% สำหรับในปี 2567 คาดการณ์จะมีหน่วยโอน 349,910 หน่วย เพิ่มขึ้น 4.1% คิดเป็นมูลค่าโอน 1,022,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6%

นายวิชัยกล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมที่เริ่มแผ่วลงทั้งยอดโอนและยอดขาย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ใหม่ ขยายฐานเพื่อรักษารายได้ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายหันไปพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและปล่อยเช่า คู่ขนานไปกับการขายขาด เนื่องจากกำลังซื้อในตลาดอ่อนแอและพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มคนรุ่นใหม่จะนิยมการเช่ามากกว่าซื้อ อีกทั้งในยุคเงินเฟ้อสูงจะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนมากขึ้น เพราะได้ผลตอบแทนดีกว่านำเงินไปฝากธนาคาร

## คาดส่งออกข้าว8ล้านตัน

นายทรงศักดิ์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลจากความกังวลเรื่องภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมถึงอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ผลผลิตข้าวจีนลดลง ทำให้หลายประเทศต้องการนำเข้าเพื่อความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น โดยขณะนี้มีหลายประเทศที่ติดต่อยุติการนำเข้าข้าวไทย ทั้งฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมถึงประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ ได้ติดต่อเข้ามาแล้ว น่าจะชัดเจนในเดือน ก.ย. 66 ขณะที่อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ต่างให้ความสนใจส่วนญี่ปุ่น ยืนยันนำเข้าข้าวไทยต่อเนื่อง และขอให้ไทยส่งมอบข้าวคุณภาพและมาตรฐานตรงตามสัญญา จึงมั่นใจว่าทั้งปี 66 นี้ จะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8 ล้านตัน

สำหรับการส่งออกข้าวไทยในช่วง 7 เดือนของปี 66 มีปริมาณ 4.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.45% มีมูลค่า

2,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.13% คิดเป็นเงินบาท 87,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.45% หากดูตัวเลขล่าสุดจากกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-29 ส.ค.66 การส่งออกมีปริมาณ 5.29 ล้านตัน ส่วนกรณีอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.66 ต่อมาวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เก็บภาษีส่งออกข้าวใหม่ 20% และวันที่ 26 ส.ค.นี้ กำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำข้าวบาสมาคีที่ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพื่อสกัดการส่งออกข้าวขาวที่ติดลลากและสำแดงเป็นข้าวบาสมาคี มองว่า มีผลกระทบต่อตลาดข้าวโลก ทำให้เกิดความกังวลและกระทบด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องข้าวขาดแคลน เพราะอินเดียยังเปิดช่องให้มีการส่งออก โดยมีข้อยกเว้นให้กับประเทศที่จะซื้อข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารได้ ทำให้อินเดียมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น.

# 'กอนช.'ชี้พายุ3ลูกไม่ถึงไทย 'พิจิตร-ชัยนาท'โอดแล้งจัด ปล่อยข้าว2หมื่นไร่ยืนต้นตาย

กอนช.ชี้พายุ 3 ลูกไม่ถึงไทย  
เผยฝนต่ำกว่าค่าปกติถึง 21%  
เผ้ารวังเขื่อนขนาดใหญ่ 7 แห่ง  
ชวนา'พิจิตร-ชัยนาท'  
เจอแล้งหนักปล่อยข้าวยืนต้นตาย

(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

โอดแล้ง

## กอนช.ชี้พายุ3ลูกไม่ถึงไทย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการประเมินสถานการณ์น้ำ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ว่า จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและ สสน. พบว่าขณะนี้ มีพายุที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จำนวน 3 ลูก ได้แก่ พายุไต้ฝุ่นเฮลา (SAOLA) พายุโซนร้อนไห่ซุย (HAIKUI) และพายุดีเปรสชันที่ก่อตัวใหม่ ทั้งนี้ จากกรณีวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนตัวของพายุ ปรากฏว่าพายุทั้ง 3 ลูก จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จะมีเพียงร่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเท่านั้น ที่จะส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่ จากการวิเคราะห์ดังกล่าว กอนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อเผ้ารวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ตามประกาศอย่างเคร่งครัด

นายธรรมพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ กอนช. ได้ติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าสะสมในอ่างเก็บ

น้ำขนาดใหญ่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบมีปริมาณน้ำไหลเข้ารวม 772 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยน้ำไหลเข้าสะสมในอ่างใหญ่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ 199 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 129 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิรินธร 85 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ พร้อมกันนี้ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างใหญ่ สะสมในช่วงสัปดาห์ถัดไป (30 ส.ค.-5 ก.ย.66) คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสะสมเพิ่มเติมอีก 859 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง

## เผยฝนต่ำกว่าค่าปกติอยู่ถึง21%

นายธรรมพงศ์กล่าวว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเผ้ารวังน้ำน้อยถึง 7 แห่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น แต่จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ พบว่ายังมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่พอสมควร โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 43,863 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 53% ของความจุทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นปริมาณน้ำใช้การ 19,760 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศ ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ยังคงต่ำกว่าค่าปกติอยู่ถึง 21% จึงยังคงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของแหล่งน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำไม่มากนัก ประกอบกับสภาวะเอลนีโญที่ส่งผลให้มีปริมาณฝนน้อยและคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า สทนช.จึงได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติมจำนวน 3 มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนในช่วงฤดูฝนนี้ พร้อมกันนี้จะมีการจัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 และการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายั่งยืนในฤดูแล้งหน้า ก่อนจะมีการ

ออกมาตรการดูแล ปี 2566/67 เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

## อุตุฯเตือน16จังหวัดเสี่ยงภัย

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่า ร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบด้วย 16 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนัก คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง พังงา ตรัง จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และอีก 40 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนัก

ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย

## 'พิจิตร-ชัยนาท'นาแล้งหนัก

นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าพิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดพิจิตร ฝนหยุดตก ทั้งช่วงเป็นเวลานาน เกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำฝน ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลข้าวเกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำ ต้องหันไปใช้น้ำบ่อบาดาลใต้ดิน แต่บางพื้นที่ต้องรอน้ำฝน ส่งผลทำให้หน้าในแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

แห้งขาดลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและอยู่นอกเขตชลประทาน โดยระดับน้ำกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำแห้งขาด ไม่มีปริมาณน้ำกักเก็บ เนื่องจากฝนหยุดตก ไม่มีปริมาณน้ำมาเติมในช่วงฤดูฝน ขณะข้าวนาปี จำนวนกว่า 23,227 ไร่ ในทั้ง 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย สาทเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ ดงเจริญ และวชิรบุรี กำลังประสบปัญหาแห้งเหี่ยวทยอยยืนต้นตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต.หนองพูน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ยังขาดน้ำที่จะใช้ในการทำนา ชาวนาในพื้นที่ต้องปล่อยที่นาให้รกร้างจำนวนหลายพันไร่ โดยชาวบ้านบอกว่าแม้ในขณะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่น้อยมาก ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับพื้นที่ใน ต.หนองพูนเป็นที่ดอน อยู่ปลายเขตชลประทาน ทำให้ไม่ค่อยมีน้ำส่งมาถึง จึงต้องรับสภาพกับความแห้งแล้ง และรอความหวังจากน้ำฝนตามภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน ในพื้นที่หากในช่วงเดือนกันยายนไม่มีฝนตกหนักลงมาชานานคงจะหมดหวังที่จะทำนาปลูกข้าวไว้กินไว้ขาย

### ชัชชาติสั่งทุกเขตรับมือฝน

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าวันนี้มีร่องความกดอากาศต่ำที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบเกิดฝนตกหนักใน 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะตอนเย็นประมาณ 70% กทม.ได้เตรียมพร้อมทุกจุด ทั้งการพร่องน้ำในคลองต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ช่วยการระบายน้ำ

“เราได้ลงไปดูจุดเปราะบางต่างๆ คิดว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะฝนสมัยนี้ตกรุนแรง บางทีตกถึง 100 มิลลิเมตร โดยที่เราไม่ได้คาดไว้ก่อนว่าจะตกรุนแรงขนาดนั้น ซึ่งต้องมีหน่วยเคลื่อนที่ที่คอยมอนิเตอร์ตลอด ฝากถึงพี่น้องประชาชนให้วางแผนการจราจรช่วงเย็นให้ดี ส่วนเรื่องน้ำท่วมอาจจะมึบางจุด แต่ระบายได้ไม่ช้า” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวว่า นอกจากนี้นั่งได้สั่งการให้ทุกเขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือการเดินทางของประชาชน โดยเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจ รถของเทศกิจไว้ให้บริการกับพี่น้องประชาชน ส่วนรถเสียในจุดน้ำท่วม ซึ่งสั่งให้กองโรงงานช่างกลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยให้มีการประสานงานกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.

### กังวลน้ำเค็มรุก-พื้นที่ก่อสร้าง

นายชัชชาติกล่าวว่า มีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างของหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงคูน้ำ ถนนวิภาวดีรังสิต ของกรมทางหลวง, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงถนนสามเสนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งคราวที่แล้วมีเรื่องท่อระบายน้ำที่โดนตัดไป, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงถนนแจ้งวัฒนะ

นายชัชชาติกล่าวว่า นอกจากนั้นมีความกังวลเรื่องภัยแล้ง เพราะมีน้ำเค็มรุกเข้ามาแล้ว ซึ่งต้องหารือกับทางรัฐบาลด้วยว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร จะเห็นได้ว่าปีนี้ก็มีน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 20% จากปริมาณน้ำฝนปกติ ซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามมีความโชคดีที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เช่น เขตหนองจอก มีการสร้างฝายกันน้ำ ทำให้มีน้ำสะสมไว้สำหรับการเกษตรได้

## 6 โลกธุรกิจ



สินค้าไทยต้องปรับตัว  
รับมือการแข่งขันตลาดโลก

# สินค้าไทยต้องปรับตัว รับมือการแข่งขันตลาดโลก

นายเกรียงไกร เชียรบุญถุด ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างประสบกับสภาวะโลกเดือดที่เป็นสัญญาณวิกฤตของภาวะโลกร้อน มีการทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ทุกประเทศต้องตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสหภาพยุโรป (EU) เอง ก็ออกมาตราการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่ปัจจุบันมีประเภทสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรการ CBAM ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย ไฟฟ้า ไฮโดรเจน และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอื่นๆ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ในปี 2573 (ค.ศ.2030)

คาดการณ์ว่าจะครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ มาตรการ CBAM ยังเป็นการกดดันสินค้าที่มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่ำทางอ้อมไม่ให้นำเข้าในตลาด EU ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าที่มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่ำเหล่านี้ จะย้ายไปยังตลาดอื่นที่ไม่มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า จากประเด็นปัญหาดังกล่าว อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยต้องปรับตัวและพัฒนาเพื่อยกระดับให้บรรจุภัณฑ์หรือ Packaging ที่ผลิตจากไทยสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Recycle & Upcycling) หรือการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่จะถูกทิ้ง เป็นขยะมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพที่

ดีขึ้น และกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยออกแบบให้มีความสวยงามเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ทำให้คุณภาพและส่วนประกอบของวัสดุนั้นลดลง (Hi-Value Printing & Packaging)

ทั้งนี้การออกแบบดังกล่าวจะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือใช้เคมีน้อยที่สุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยมุ่งสู่ความยั่งยืน เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับมาตรการการค้าต่างประเทศ และแข่งขันได้ในตลาดโลก

นายเกรียงไกร กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้าบริการและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15464

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 61.99 Ad Value: 99,184

PRValue (x3): 297,552

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สินค้าไทยต้องปรับตัวรับมือการแข่งขันตลาดโลก

ของเสียหรือ EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทำให้ต้องหาวิธีผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดขยะและกากของเสียที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากรายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะประมาณ 27 ล้านตันหรือประมาณ 74,998 ตัน/วัน หมายความว่าแต่ละคนสร้างขยะประมาณ 1.13 กิโลกรัม/วัน และมีกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 33 ตัน/ปี ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี

และสอดคล้องตามแนวทาง BCG เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนี้

“นับเป็นโอกาสที่ดีที่เรายังมีอุตสาหกรรมที่เข้ามาช่วยสนับสนุนและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็มีนโยบายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลุ่มสนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม และเราพร้อมเดินหน้านำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดขยะ ของเสีย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายเกรียงไกร กล่าว

## คพ.เตรียมขับเคลื่อนแผนรับมือหมอกควันข้ามแดน

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(สวอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 ปีงบประมาณ 2566 ที่ จ.เชียงราย โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะด้านต่างๆ อาทิ กฎหมาย/กฎระเบียบ เช่น การมีระบบ Single Command อย่างแท้จริง การเปลี่ยนจากกำหนดวัน D-Day การห้ามเผาเป็นการบริหารการเผาตามช่วงเวลา และพื้นที่ 2.นโยบาย/แผน เช่น การจัดทำ Action Plan และการกำหนด KPI มาจากระดับพื้นที่และความมีศูนย์ขับเคลื่อนโดยตรง 3.เครื่องมือ/กลไก เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ภาคเอกชนที่ส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกร ที่ทำการเกษตรที่ไม่เผา การใช้กลไกบ้านพี่-เมืองน้อง 4.การสื่อสาร เช่น ให้มีการจัดทำสื่อ/องค์ความรู้ที่สามารถสื่อสารกับภาคประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ 5.สุขภาพอนามัย เช่น ให้มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น/แจกอุปกรณ์/เครื่องฟอกอากาศ ในระดับชุมชนหรือครัวเรือน เน้นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ทั้งนี้ คพ.จะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปจัดทำเป็นแผนเฉพาะกิจประจำปีและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ฉบับที่ 2.

## กรมชลฯเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขง จ.นครพนม

### ● เตรียมปิด ประตู.6 แห่งเก็บน้ำหน้าแล้ง ●

นายศาสตรา พรหมรักษย์ผอ.โครงการชลประทานนครพนมเปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพื้นที่ จ.นครพนม เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากช่วงต้นเดือน ส.ค.2566 ที่ผ่านมามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบน ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและตอนใต้ของประเทศจีนทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศลาว คือเขื่อนน้ำคาน ต่อมเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงกรมชลประทานต้องวางแผนประจําประตูระบายน้ำ(ปตร.) ในพื้นที่

ทั้ง 6 แห่ง เพื่อระบายน้ำลงลำน้ำโขงป้องกันน้ำล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เตือนน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ขณะที่กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบแรงดันสูง (Hydro flow) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ 20 แห่งใน จ.นครพนม มีปริมาณน้ำ 50.037 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 88.36 และจะเริ่มปิดบานประตูระบายทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ปตร.ห้วยลังกา ปตร.น้ำอูน ปตร.บ้านหนองบัว ปตร.ห้วยทวย ปตร.ห้วยบังกอ และปตร.ห้วยบังฮวก เพื่อเก็บน้ำให้มากที่สุดในระดับร้อยละ 90-100 ของความจุลำน้ำ.